

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าช้าง วัน/เดือน/ปี : ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ หัวข้อ: EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ตามเอกสารที่แนบ</p> <p>Linkภายนอก :ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>มัลลิกา บัวงาม (นางสาวมัลลิกา บัวงาม) ตำแหน่ง..นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>สุขสันติ พักธรรมนัถ (นายสุขสันติ พักธรรมนัถ) นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลท่าช้าง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>วรภัส คงสุข (.นายวรภัส คงสุข.) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่....๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าซ่าง โทร.๐ ๓๖๕๙ ๗๑๐๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๗๖ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าซ่าง

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ข้อ EB๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวมัลลิกา บ้วงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสุทธสันติ พิศธรรมนัง)
แพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลท่าซ่าง



ประกาศโรงพยาบาลท่าช้าง

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลท่าช้างเป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลท่าช้างจึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

๒. ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม โดยมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

๓. ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ

๔. ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ

๕. การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ่มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้

๖. ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กำหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คำแนะนำ และร่วมแก้ไข ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย

๗. ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบเป็นประจำทุกเดือน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุขสันติ พักธรรมนัถ)

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลท่าช้าง